






สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

13 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. รายงานสถานการณ์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์) - กรมควบคุมโรครายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่าง 4-10 มิ.ย.2566 มีผู้รักษาตัวใน รพ. 2,709 คน เฉลี่ย 387 คน/ วัน เสียชีวิต 69 คน เฉลี่ย 9 คน/ วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 383 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 231 คน - นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย กรมฯ จับตามอง 3 ส่วน ได้แก่ 1. ผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งจำนวนลดลงต่ำกว่า 3 พันคนแล้ว 2. ผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ในระดับ 300 กว่า ตัวเลขที่เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง และ 3. ผู้เสียชีวิต จะค่อย ๆ ลดลงในอีก 1-2 สัปดาห์ข้างหน้า เพราะจำนวนผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยหนักเริ่มลดลง โดยสถานการณ์ยังเป็นไปตามคาดการณ์ และคาดว่าตัวเลขจะไม่พุ่งสูงมากไปกว่านี้ สำหรับผู้เสียชีวิตทั้ง 69 คน เกือบทั้งหมดเป็นกลุ่ม 608 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลย 32 คน ผู้ได้วัคซีน 1 เข็ม จำนวน 4 คน ผู้ได้วัคซีนเข็ม 2 แต่ไม่ได้รับเข็มกระตุ้น 15 คน และผู้ได้รับเข็มกระตุ้นเกิน 3 เดือน 18 คน</p> <p>2. สายพันธุ์และความรุนแรง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, line) - นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย สถานการณ์โดยรวมของไทยพบสายพันธุ์ลูกผสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแทนที่สายพันธุ์ BN.1 ที่เคยเป็นสายพันธุ์หลัก ปัจจุบัน XBB.1.16 เป็นสายพันธุ์ที่พบสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือ XBB.1.9 และ XBB.1.5 ส่วนสายพันธุ์ XBB.2.3 องค์การอนามัยโลกประกาศเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตามเพิ่มเติม ไม่แตกต่างจากโอไมครอนสายพันธุ์อื่น แม้จะหลบภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ยังไม่มียืนยันความรุนแรง ในไทยพบแล้ว 60 ราย ย้ำ ATK และ PCR ตรวจได้ทุกสายพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, line, TNN, thejournalistclub) - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ผู้ที่ติดเชื้อในช่วงนี้จะเป็นสายพันธุ์ XBB ทั้งหมดทั้ง XBB.1.5 หรือ XBB.1.16 เมื่อติดเชื้อแล้วถือว่าได้ภูมิที่ดีกว่าการฉีดวัคซีน เพราะเป็นสายพันธุ์ปัจจุบัน อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรง โดยเฉพาะในเด็กนักเรียน แต่จะเกิดความรุนแรงขึ้นได้ในกลุ่มเปราะบาง อายุมาก และมีโรคประจำตัว ดังนั้น ในกลุ่มดังกล่าวหรือใครที่คิดว่าติดเชื้อแล้วจะมีอาการรุนแรงควรเข้าถึงยารักษา หรือยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุด</p>	-
 กัญชา	
<p>นโยบายกัญชาในไทย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า) - Insider สำนักข่าวออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นเสนอข่าวด้านเศรษฐกิจ เสนอข่าว ระบุว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญข้อท้าทายกัญชา 2 ประการ อย่างแรกคือการหยุดชะงักทางการเมืองในประเทศ ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายที่เป็นกรอบการกำกับดูแลเพื่อจัดการได้ทั้งหมด (ปัญหาที่หลายรัฐในสหรัฐฯ อาจเกี่ยวข้องด้วย) ซึ่งนำไปสู่ช่องทางที่สองคือผู้ปลูกกัญชาในไทยกำลังเผชิญกับกัญชาจากสหรัฐฯ ที่ลักลอบนำเข้าไทยอย่างผิดกฎหมาย จึงอยากเรียกร้องให้ปกป้องตลาดในประเทศและสนับสนุนเกษตรกรไทย ด้านผู้ค้ากัญชา มองว่า การทุจริตในท้องถิ่นเป็นต้นตอในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ากัญชาจากต่างประเทศ รวมไปถึงสภาพของกฎหมายที่หยุดชะงัก</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนางานบริการด้านทันตกรรม เขตสุขภาพที่ 8</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (mgronline ,acnews ,thailandplus ,สวพFM91 ,มติชน)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนางานบริการด้านทันตกรรม ที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ปัญหาสุขภาพช่องปาก เป็นหนึ่งในปัญหาที่ให้ความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันประชาชนยังเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมได้น้อยเพราะต้องรอคิวนาน โดยปี 2565 มีค่าเฉลี่ยการเข้าถึงบริการทันตกรรมในภาพรวมของประเทศเพียงร้อยละ 9.5 จึงมีแนวคิดขยายบริการและยกระดับเป็นสถานบริการเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการมากขึ้น เขตสุขภาพที่ 8 มีความพร้อมและมีแผนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานเป็นรพ.ทันตกรรมอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม</p> <p>นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า การเข้าถึงบริการทันตกรรมในภาพรวมแม้จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศแต่ยังสามารถเพิ่มศักยภาพได้ โดยรพ.ในเขตสุขภาพทั้ง 7 จังหวัด ได้เพิ่มยูนิตให้บริการและขยายเวลาในการให้บริการนอกเวลาราชการ พร้อมเตรียมจัดตั้งรพ.ทันตกรรม ที่ จ.อุดรธานีและหนองคาย ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นและช่วยลดระยะเวลารอคอย โดยจ.อุดรธานี อยู่ระหว่างนำร่องจัดตั้ง รพ.ทันตกรรมชั่วคราวจะเปิดให้บริการในเดือน ก.ย. 2566 นี้ และสร้างรพ.ทันตกรรมที่ ต.พร้าว อ.เมือง ให้บริการด้านทันตกรรมที่ครอบคลุม ส่วน จ.หนองคาย มีแผนจัดสร้างในปี 2568 พร้อมเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางด้านบริการทันตกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง</p>	-
<p>แนวปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (PPTV ,thebangkokinsight ,thestandard ,สำนักข่าวไทย)</p> <p>- นพ.สุรพรชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศแปรปรวนในประเทศไทยส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโนโรไวรัสและโรตาไวรัสสาเหตุการเกิดโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โดยขณะนี้เกิดเหตุหลายพื้นที่ จึงมอบหมายทีมลงพื้นที่สื่อสาร สร้างการรับรู้ และเน้นย้ำให้โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรมแรม รีสอร์ท สถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาด และประชาชนทำตามแนวปฏิบัติด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มวัย</p>	-
<p>ปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (medi)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำเป็นต้องปิดปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดใช้งานมานานกว่า 20 ปี เพื่อให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย คาดว่าจะใช้เวลาในการปรับปรุงแล้วเสร็จ 12 เดือน ขณะนี้ทางกำลังดำเนินการเพิ่มศักยภาพจำนวนเตียงและประสานงานอย่างต่อเนื่องกับทางรพ.ราชวิถีและเครือข่ายของรพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานีและรพ.เลิดสิน โดยจัดระบบการดูแลและส่งต่อเพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการดูแลและรองรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดจนกว่าการสร้างหอผู้ป่วยจะแล้วเสร็จเพื่อกลับมาใช้งานเต็มศักยภาพได้เหมือนเดิม</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยจากกรณีที่มีผู้ส่งต่อข้อมูลด้านสุขภาพ ศีรษะมัน หน้าแดง มีรังแค เพราะลำไส้ร้อนร้อน จะทำให้เป็นริดสีดวงทั้งที่ท้องไม่ผูก ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าอาการทั้งหมดตามบทความดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคืออาการลำไส้ร้อนร้อนไม่มีค่าจำกัดความทางการแพทย์ ดังนั้นจึงไม่สามารถอธิบายอาการดังที่บทความกล่าวได้ และอาการที่บทความกล่าวก็ไม่มีความสัมพันธ์ทางสรีรวิทยาหรือพยาธิวิทยาต่อกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องนำเล็บมือทั้งสองข้างมาถูกัน จะช่วยลดผดผื่นขาดหลุดร่วง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดำเนินการตรวจสอบพบประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ การเอาเล็บมือทั้งสองข้างมาถูกันไม่ได้ช่วยลดอาการผดผื่นขาดหลุดร่วงเพราะเล็บกับผมเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่อยู่คนละตำแหน่งกัน อีกทั้งการถูหรือเสียดสีไม่ได้มีผลดีและยังทำให้ผิวหนังเกิดริ้วรอย เช่นเดียวกันกับเส้นผมถ้ามีการถูบ่อย ๆ จะทำให้เส้นผมขาดง่าย ส่วนการถูเล็บจะทำให้เล็บเปราะบางเป็นรอยจนหากเป็นแผลที่ผิวหนังข้างเล็บก็อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อตามมาได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mgronline)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สธ. แจ้งเตือนประชาชนระวังโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มการระบาดมากขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เดือน ม.ค. - พ.ค. 2566 ประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง 18,173 ราย มากกว่าปีที่แล้วถึง 4.2 เท่า สูงสุดในรอบ 3 ปี และมีผู้เสียชีวิต 15 ราย โดยพื้นที่ซึ่งพบอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ กทม. ตราด น่าน จันทบุรี ระยอง และแม่ฮ่องสอน คาดว่าเริ่มมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นในเดือน มิ.ย. - ส.ค. ในช่วงฤดูฝนก่อนจะเริ่มมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงในเดือน ก.ย. ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงลายกัดโดยผู้ปกครองไม่ควรประมาท ควรสังเกตอาการของบุตรหลานและคนในครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ</p>	-
<p>รับวัคซีน เอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, thailandplus, acnews, thejournalistclub)</p> <p>- ศ.ภกญ.ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช รองผอ.สถานเสาวภา เป็นผู้แทนในการเข้าตรวจรับวัคซีน เอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 800,000 โดส ที่บจก. เอ็มเอสดี ได้บริจาค ให้กับสภากาชาดไทย ไปดำเนินการฉีดให้กับเด็กหญิงไทย 400,000 คนในกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนฯ มาก่อนและเด็กหญิงในกลุ่มเปราะบาง เพื่อป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อเอชพีวี</p>	-
<p>การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เพจ ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต Phuket Info Center)</p> <p>- จากที่ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2027-2028 ได้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อนำเสนอความพร้อมในรอบ 3 (Country Presentation) ในวันที่ 21 มิ.ย.66 และจะมีการลงคะแนนประกาศผลประเทศที่ได้รับเลือกให้จัดงาน โดยมีประเทศคู่แข่งอีก 4 ประเทศอย่าง สหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย อาร์เจนตินา โดยรพ.วชิระภูเก็ต ได้เตรียมแผนดำเนินการและข้อมูลในการจัดพื้นที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่สำหรับเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลก หรือ Medical Hub แล้ว</p>	-
<p>กระทรวงอนามัยญี่ปุ่นอนุมัติการทำแท้งแบบทาน ตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (fb เพจ Young Pride Club)</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้อนุมัติการจำหน่ายยาทำแท้งชนิดทานตัวแรก เพื่อหลีกเลี่ยงการทำแท้งโดยใช้อุปกรณ์และเป็นทางเลือกให้กับหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยอนุมัติตามกฎหมายอนามัยของมารดาของประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์ที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์หรือทำหมัน</p>	-